



นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงาน

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ประเมินความเสี่ยงในที่ทำงานและกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณในการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน พร้อมทั้งดำเนิน โครงการต่าง ๆ รวมถึงบันทึกสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่ออาชีวอนามัยที่ดีของพนักงานและลูกค้า

นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

1. มีความรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2. พนักงานและผู้เกี่ยวข้องของ โครงการต้องตระหนักว่าความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของทุกคน
3. การดำเนินการต่าง ๆ จะต้องมีการบรรจุเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอยู่ในแผนงาน
4. ต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานต่าง ๆ
5. ส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยมีการฝึกอบรมและการให้ความรู้กับพนักงานทุกคน
6. มีการปรับปรุงนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

มาตรการกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) กำหนดคู่มือปฏิบัติการและแผนการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Health & Safety Management Plan) เพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานขณะปฏิบัติงาน รวมถึงสถานการณ์โรคระบาด โดยคู่มือฯ ระบุอย่างชัดเจนถึงขั้นตอนการจัดทำแผนความปลอดภัยสำหรับโครงการก่อสร้าง แผนฉุกเฉิน มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และอื่น ๆ โดยมีความครอบคลุมทั้งพนักงานและผู้รับเหมา

ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช.การช่าง ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและลดการแพร่ระบาด รวมถึงสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินงาน เช่น การกำหนดให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยภายในอาคารตลอดเวลา การตรวจ ATK ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง การกักตัว (Home Isolation) สำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ภายในสำนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ช.การช่าง ได้สนับสนุนพนักงานและผู้รับเหมาในการรับวัคซีนให้ครบโดส เพื่อการดำเนินงานที่ปลอดภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การประเมินความเสี่ยงในที่ทำงาน

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ประเมินความเสี่ยงในที่ทำงานของพนักงานและลูกค้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัท ด้วยแบบประเมินความเสี่ยงขณะปฏิบัติงาน (ประกอบด้วยประเด็นความเสี่ยง โอกาสเกิด ผลกระทบ และแนวทางเพื่อป้องกัน/ลดความเสี่ยง) โดยครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจการก่อสร้างและธุรกิจการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภค โดยผลการประเมินฯ จะถูกเปิดเผยใน (ภายใน) กับผู้รับผิดชอบโครงการและพนักงาน/ลูกค้า ผ่านรายงานผลการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ไตรมาส

ตัวอย่างผลการประเมินความเสี่ยงในที่ทำงาน

ประเด็นความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	แนวทางเพื่อป้องกัน/ลดความเสี่ยง
อุบัติเหตุขณะก่อสร้าง	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	การติดตามผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด โดยผู้จัดการ โครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ: คะแนนความเสี่ยงคำนวณจากโอกาสเกิด X ผลกระทบ โดยอ้างอิงจากคู่มือปฏิบัติการแผนการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Health & Safety Management Plan)

แนวทางป้องกันและลดความเสี่ยง

อุบัติเหตุขณะก่อสร้างถือเป็นประเด็นความเสี่ยงที่พบเจอบ่อยในการปฏิบัติการ ช.การช่าง จึงกำหนดแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานในขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินงานตามรายการเคร่งครัด ได้แก่ (1) การวางแผนด้านความปลอดภัย (2) การปฏิบัติตามแผนความปลอดภัย (3) การตรวจสอบด้านความปลอดภัย และ (4) การพัฒนาด้านความปลอดภัย



เป้าหมายและผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย	2565
เป้าหมาย ปี 2565	ชั่วโมงการทำงานไม่ต่ำกว่า 300,000 ชม. ต่อเนื่อง โดยไม่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงานและผู้รับเหมา/คู่ค้า
อัตราการบาดเจ็บของพนักงานและผู้รับเหมา/คู่ค้า	0.01
การเสียชีวิตจากการดำเนินงานของพนักงานและผู้รับเหมา/คู่ค้า (ในประเทศไทย)	0

ทบทวนล่าสุด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566